



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๖๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากุณินการแพทย์ ชุดที่ ๒ ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากุณินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขากุณินการแพทย์ พ.ศ. และเอกสารท้ายประกาศ เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขากุณินการแพทย์ มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนด้านกุณินการแพทย์อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านกุณินการแพทย์ที่จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากุณินการแพทย์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ให้แก่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากุณินการแพทย์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำกฎหมายรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐

๘
18๕.๑.๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ ๑๖๖ รัศ. ๑๘ ๖.ค. 2567



ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๕๓๐๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ชุดที่ ๒ ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาฉุกเฉินการแพทย์ มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนด้านฉุกเฉินการแพทย์ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านฉุกเฉินการแพทย์ที่จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ให้แก่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำกฎหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 57952
วันที่ - 9 ธ.ค. 2567
เวลา.....

ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๘/๖๓๓๗

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาฉุกเฉิน
การแพทย์ พ.ศ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉิน
การแพทย์ ชุดที่ ๒ ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาฉุกเฉินการแพทย์
พ.ศ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาฉุกเฉินการแพทย์ มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนด้านฉุกเฉินการแพทย์
อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านฉุกเฉินการแพทย์ที่จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขา
ฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำกฎหมาย เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลความคิดเห็นไปที่กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทางช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mrd.abcxyz@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนลินา ตันตินิรามย์)

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๔

โทรสาร ๐ ๒๑๕๔ ๕๖๓๑



ร่างประกาศฯ